

CÁC NỘI DUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

Đây là các vấn đề thí sinh thường quan tâm thuộc nội dung Đề án tuyển sinh ĐHCQ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, câu hỏi và câu trả lời sẽ được cập nhật thường xuyên trong quá trình tư vấn thí sinh. Nếu vấn đề thí sinh quan tâm nhưng chưa có nội dung trả lời gợi ý, vui lòng gửi mail về: tuyensinh@pnt.edu.vn

STT	Nội dung thí sinh quan tâm	Nội dung trả lời thí sinh có thể tham khảo
1.	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có bao nhiêu cơ sở đào tạo?	Trường chỉ có 01 cơ sở đào tạo duy nhất tại địa chỉ: 02 Dương Quang Trung, P12, Q10, TpHCM và không có liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo khác.
2.	Phương thức tuyển sinh của Trường là gì?	Trường xét tuyển đại học chính quy bằng điểm Kỳ thi Tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại năm tuyển sinh. Trường không bán hoặc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp của thí sinh, không xét tuyển bằng các hình thức khác như: xét học bạ; sử dụng và xét tuyển bằng kết quả thi của các trường khác như: điểm thi năng lực, điểm kỳ thi riêng của trường khác ...
3.	Tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của Trường là gì?	Các ngành đào tạo của Trường thuộc nhóm ngành sức khỏe, việc xét tuyển căn cứ vào điểm tổ hợp môn chính là Toán - Hóa - Sinh (B00) . Tuy nhiên để biết cụ thể tổ hợp môn tuyển sinh, thí sinh vui xem cụ thể trong đề án tuyển sinh của năm dự tuyển, tại địa chỉ: https://pqldt.pnt.edu.vn/vi/tuyen-sinh-dai-hoc
4.	Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ như thế nào giữa thí sinh có hộ khẩu TpHCM và ngoài TpHCM	Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của tất cả các ngành được phân bổ 50% cho TP.HCM để đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của thành phố, 50% còn lại dành cho tất cả các tỉnh thành ngoài TP.HCM .
5.	Trường có mã ngành tuyển sinh riêng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP HCM không?	Mã ngành cụ thể cho các đối tượng như sau: - Mã ngành có ký tự “TQ”: áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài Tp.HCM . - Mã ngành có ký tự “TP”: áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM

6.	Cách thức xác định thí sinh thuộc nhóm TP hoặc TQ như thế nào?	<p>Để xác định thuộc nhóm mã TP/TQ được căn cứ theo Trường Trung học Phổ thông của thí sinh (được thể hiện tại thông tin học bạ của thí sinh), như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường THPT tại TPHCM: Thí sinh thuộc nhóm TP. - Trường THPT ngoài TPHCM: Thí sinh thuộc nhóm TQ. - Trường hợp thí sinh thay đổi nơi học THPT: thì được áp dụng theo Trường THPT có thời gian học lâu nhất và xác định theo 02 quy tắc trên.
7.	Thí sinh thuộc nhóm TP hoặc TQ được đăng ký các mã ngành xét tuyển như thế nào?	<p>Việc đăng ký mã ngành tuyển sinh được hướng dẫn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường THPT tại TPHCM: Có thể chọn mã ngành: TP. - Trường THPT ngoài TPHCM: Chỉ chọn mã ngành: TQ. <p>Lưu ý: Nếu thí sinh chọn xét tuyển mã ngành không phù hợp với nhóm loại thí sinh, Trường sẽ thanh tra hồ sơ và từ chối nhập học.</p>
8.	Điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường?	<p>Có 3 điều kiện chung để đăng ký xét tuyển như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thí sinh Tốt nghiệp THPT (chính quy hoặc Giáo dục thường xuyên). - Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên của năm học lớp 12 của THPT. - Đầy đủ sức khỏe để theo học ngành đăng ký xét tuyển. <p>Ngoài ra còn có các điều kiện riêng của từng ngành đào tạo</p>
9.	Ngoài 3 điều kiện chung để đăng ký xét tuyển, các ngành có điều kiện riêng hay không?	<p>Ngoài các điều kiện chung bắt buộc thí sinh phải đạt được. Riêng từng ngành cũng có các điều kiện riêng để đăng ký xét tuyển, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học: Thí sinh phải có điểm trung bình cộng của 05 học kỳ THPT ≥ 7.0 điểm. (xem thêm nội dung trả lời tại STT 9) - Đối với ngành Khúc xạ Nhân khoa: Thí sinh phải có điểm kỳ thi Trung học Phổ thông môn Tiếng Anh đạt từ điểm 7.0 trở lên (xem thêm nội dung trả lời tại STT 10) - Các ngành còn lại chỉ áp dụng theo điều kiện chung, không có điều kiện bổ sung.

10.	Điều kiện riêng để đăng ký xét tuyển ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học	<ul style="list-style-type: none"> - Thí sinh phải có điểm trung bình cộng của 05 học kỳ THPT ≥ 7.0 điểm. (<i>05 học kỳ là điểm trung bình kết quả học tập: Học kỳ I năm lớp 10; Học kỳ II năm lớp 10; Học kỳ I năm lớp 11; Học kỳ II năm lớp 11 và Học kỳ I năm lớp 12</i>) - Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm trung bình cộng 05 học kỳ THPT ≥ 7.0 điểm để đăng ký vào các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt. Sau khi có kết quả trúng tuyển, Trường sẽ kiểm tra hồ sơ nhập học, nếu thí sinh không đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, Trường sẽ từ chối hồ sơ nhập học.
11.	Điều kiện phụ để đăng ký xét tuyển ngành Khúc xạ nhãn khoa?	<ul style="list-style-type: none"> - Thí sinh phải có điểm kỳ thi Trung học Phổ thông môn Tiếng Anh đạt từ điểm 7.0 trở lên. (<i>Phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy</i>). Nếu thí sinh không dự thi môn Ngoại ngữ là Anh văn (N1) hoặc không có đăng ký chứng chỉ Ngoại ngữ là Anh văn thì không thể đăng ký xét tuyển vào ngành Khúc xạ Nhãn khoa được. <li style="text-align: center;">Ngành Khúc xạ Nhãn khoa không xét các loại ngoại ngữ khác.
12.	Sau khi Trường công bố điểm sàn thì thí sinh cần làm gì?	<p>Sau khi Trường công bố điểm sàn, thì thí sinh có đăng ký xét tuyển các ngành của Trường cần kiểm tra tổng điểm xét tuyển của thí sinh cao hơn điểm sàn và đảm bảo các điều kiện phụ của ngành để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ngành cho phù hợp.</p>
13.	Điều kiện để xét đồng điểm khi xét tuyển là gì?	<p>Trong quá trình xét tuyển, nếu các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, thì áp dụng tiêu chí phụ để xếp thứ tự các thí sinh theo thứ tự các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Ngoại ngữ theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. - Điểm Trung bình chung lớp 12 Trung học Phổ thông. - Điểm thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Văn. <p>Ngoài ra, hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ xét đến điều kiện thứ tự nguyện vọng (TTNV) nếu các tiêu chí phụ của Trường quy định không thể xếp thứ tự của các thí sinh đồng điểm xét tuyển.</p>

<p>14.</p>	<p>Thời gian Trường xét tuyển là khi nào? Khi nào Trường công bố danh sách trúng tuyển?</p>	<p>Việc xét tuyển được thực hiện bằng dữ liệu nguyện vọng và kết quả thi của thí sinh thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT thống nhất toàn quốc. Tại năm tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản quy định về các nội dung tuyển sinh, các mốc thời gian trong năm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thí sinh đăng ký dự thi TN THPT. - Thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển - Thời gian tổ chức thi TN THPT - Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển - Thời gian đóng lệ phí xét tuyển. - Thời gian thực hiện xét tuyển của các Trường - Thời gian công bố kết quả xét tuyển - Thời gian thí sinh xác nhận nhập học <p>Thời gian các Trường tuyển sinh bổ sung.</p>
<p>15.</p>	<p>Học phí dự kiến tại năm tuyển sinh</p>	<p>Thí sinh có thể tham khảo đề án tuyển sinh của Trường tại năm tuyển sinh.</p>
<p>16.</p>	<p>Lệ phí đăng ký xét tuyển</p>	<p>Lệ phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.</p>

Trân trọng./.